

ชื่อเรื่อง	: ปัจจัยที่สนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งในการทำพันธกิจ กรณีศึกษา : คณะสตรีคริสตจักรดำรงพรหนองบัว ภาคที่ 13 อุดรธานี
ผู้จัดทำ	: รำพึง มะโนนา
หลักสูตร	: ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์หลัก	: ศาสนาจารย์ ดร.ชูลีพรรณ ศรีสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์ร่วม	: อนุศาสนาจารย์ ประสาทพร ตะริโย
วันที่อนุมัติผลงาน	: 27 สิงหาคม 2009
จำนวนหน้า	: 50 หน้า
คำสำคัญ	: ปัจจัยที่สนับสนุน, สตรีมีความเข้มแข็ง

#### บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่สนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งในการทำพันธกิจ กรณีศึกษา: คณะสตรีคริสตจักรดำรงพรหนองบัว ภาคที่ 13 อุดรธานี ผู้เขียนได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคริสตจักรดำรงพรหนองบัวภาคที่ 13 อุดรธานี และคณะสตรีคริสตจักรดำรงพรหนองบัวในการอภิบาลสมาชิกให้เข้มแข็งในการทำพันธกิจรับใช้ ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยออกเป็น 5 บทดังนี้

**บทที่หนึ่ง** บทนำได้นำเสนอถึงแรงจูงใจในการศึกษา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย การนำเสนอ นิยามคำศัพท์ ความหมาย ขอบเขตที่จะทำการศึกษา ในพันธกิจนิพนธ์นี้ซึ่งหัวข้อต่างๆ ที่ได้นำเสนอในบทนี้เป็นตัวกำหนดแนวในการวิจัยอันจะเป็นข้อมูลที่ผู้เขียนจะพิจารณาดำเนินการศึกษาว่ามีเหตุและปัจจัยใดบ้างที่มีผลสนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งในการทำพันธกิจโดยผู้เขียนได้เสนอทฤษฎีประกอบการวิจัยคือผู้นำสตรีมีส่วนอย่างมากในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นท่ามกลางกลุ่มของสตรีในคริสตจักรดำรงพรหนองบัว ภาคที่ 13 อุดรธานี ด้วยการอภิบาลซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการสนับสนุนของผู้ภิบาลในพันธกิจของสตรี

ความเข้มแข็งที่กล่าวหมายถึงการที่คริสตจักรและสมาชิกกำลังเจริญเติบโตขึ้นในด้านฝ่ายจิต วิญญาณเพื่อเตรียมตัวสำหรับการรับใช้ อันเป็นการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ เพื่อเตรียม ธรรมิกชนให้เป็นผู้ที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเจริญขึ้น (อฟ.4:12)

**บทที่สอง** เป็นการศึกษางานวิจัยในเรื่องเดียวกัน จากวรรณกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็น แนวทางในการพิจารณาถึงความเข้มแข็งของสตรีในชุมชนเพื่อนำมาเปรียบในคริสตจักรในเรื่อง บทบาทและความเกี่ยวข้องของสตรีที่มีต่อพันธกิจคริสตจักรและบทบาทในการเกี่ยวข้องของสตรีที่ มีต่อชุมชน และสังเคราะห์ถึงตัวอย่างจากสตรีในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับสตรีที่มีความเข้มแข็งใน การดำเนินชีวิตจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่ 4:4-5

**บทที่สาม** เป็นการศึกษาถึงความเป็นมาของคริสตจักรดำรงพรหนองบัวภาคที่ 13 อุดรธานีใน สมัยมิชชันนารีที่เข้ามาประกาศในเมืองอุดรธานี สถิติของสมาชิกคริสตจักร รายชื่อคณะธรรมกิจ คริสตจักรและนโยบายหรือแผนงานของคริสตจักรดำรงพรหนองบัวภาคที่ 13 อุดรธานีที่ได้ดำเนิน มาในระหว่างปี ค.ศ.1949 – ค.ศ.2009 ถ้าจะสังเกตจากสถิติสมาชิกสมบูรณ์ในคริสตจักรก็จะเห็น ได้ว่าจำนวนสตรีในคริสตจักรมีจำนวนเกินกว่าครึ่งของสมาชิกทั้งหมด ในคณะธรรมกิจคริสตจักร ปัจจุบันมีสตรีจำนวน 7 คนบุรุษ 4 คน ซึ่งเห็นว่าจำนวนของสตรีที่มีส่วนร่วมอภิบาลคริสตจักรนั้นมี จำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งจึงเป็นเหตุผลที่นำไปสู่การศึกษาและวิจัยว่าอะไรเป็นสาเหตุหรือปัจจัย สำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการอุทิศถวายในการรับใช้ ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องต่อความเข้มแข็งและบทบาท สำคัญในพันธกิจในการรับใช้ในคริสตจักรฯ

**บทที่สี่** เป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยและผลของการวิจัย ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลจาก แบบสอบถามจำนวน 30 ชุดและจากการสัมภาษณ์โดยได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการตอบ แบบสอบถามวิเคราะห์ผลที่ปรากฏออกมาคือ เหตุหรือปัจจัยที่สนับสนุนให้สตรีมีความเข้มแข็งใน การทำพันธกิจ

**บทที่ห้า** เป็นบทสรุปและข้อเสนอแนะโดยมีผลสรุปที่ได้รับจากการวิจัยในภาพรวมกับ สมมุติฐานที่ได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มแรก ความสำคัญของงานวิจัยข้อจำกัดและข้อสงสัยในงานวิจัยที่พบ รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและการนำผลกรวิจัยไปใช้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่ จะสร้างความเข้มแข็งให้กับคริสตจักรและสมาชิกในการรับใช้